

ควนมาก

ที่ ศธ ๐๔๐๐๒/๒๑๓๑๓



สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ กทม. ๑๐๓๐๐

๒๕ มีนาคม ๒๕๖๗

เรื่อง เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา จำนวน ๖๒ เขต

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จำนวน ๑๘๓ เขต

อ้างถึง หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ศธ ๐๔๐๐๒/ว ๗๖๓ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๑๐.๓/ว ๑๔๗ ลงวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๗

๒. แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

พร้อมตัวอย่างหลักฐานประกอบการประเมิน

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กำหนดเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๕ เรื่อง ประกอบด้วย ๒๐ ข้อย่อย (ยกเว้นบัญชีเงินฝากคลัง) รอบระยะเวลาการประเมินผลรอบ ๖ เดือน และรอบ ๑๒ เดือน รวมทั้งนำหลักเกณฑ์ดังกล่าวเข้าสู่ระบบการประเมินผลตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (KRS) ของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และผลการประเมินถูกนำมาใช้ประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนของผู้บริหารในแต่ละหน่วยเบิกทุกแห่งเป็นประจำทุกปี

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอเรียนว่า เพื่อให้การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ของหน่วยงานเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ครบถ้วน ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน อีกทั้งให้สอดคล้องกับเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ของกรมบัญชีกลาง (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงได้กำหนดเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ดังนี้

๑. เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีระดับหน่วยเบิกจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๕ เรื่อง ๒๐ ข้อย่อย (ยกเว้นบัญชีเงินฝากคลัง) ดังนี้

เรื่องที่ ๑ ความถูกต้องของข้อมูลทางบัญชี บัญชีแยกประเภทในงบทดลองมีการแสดงยอดคงเหลือถูกต้องตรงกับเอกสารหรือหลักฐาน ประกอบด้วย ๕ ข้อย่อย

เรื่องที่ ๒ ความถูกต้องของบัญชีแยกประเภท การแสดงรายการเคลื่อนไหวของบัญชีแยกประเภทในงบทดลองมีความถูกต้อง ประกอบด้วย ๓ ข้อย่อย

เรื่องที่ ๓ ความโปร่งใสและความรับผิดชอบ มีการเปิดเผยข้อมูลงบทดลองต่อสาธารณะ มีการตอบและแก้ไขข้อทักท้วงข้อมูลทางบัญชีให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินและผู้ตรวจสอบภายใน ประกอบด้วย ๕ ข้อย่อย

เรื่องที่ ๔ ความครบถ้วน มีการแสดงรายละเอียดการปรับปรุงบัญชีและปิดบัญชี งบทดลองไม่ปรากฏยอดคงค้างบัญชีพักสินทรัพย์ ไม่มีบัญชีเฉพาะกิจ และความครบถ้วนของสถานศึกษาหน่วยเบิกจ่ายภายใต้สังกัดเขตพื้นที่การศึกษา ประกอบด้วย ๖ ข้อย่อย เป็นการกำหนดเพิ่มเติมจากเกณฑ์ที่กรมบัญชีกลางกำหนด

เรื่องที่ ๕...

เรื่องที่ ๕ ความมีประสิทธิภาพ มีการตรวจสอบพัสดุประจำปีที่ถูกต้อง ครบถ้วน และยอดคงเหลือในระบบ New GFMS Thai ต้องตรงกันกับข้อมูลการตรวจสอบพัสดุประจำปี ประกอบด้วย ๑ ข้อย่อย

๒. รอบระยะเวลาการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เป็นรอบ ๖ เดือน (สิ้นเดือนมีนาคม) และรอบ ๑๒ เดือน (สิ้นเดือนกันยายน)

๓. การรายงานผลการประเมินการปฏิบัติงานด้านบัญชีของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ให้แนบเอกสารประกอบการประเมินในแต่ละข้อย่อยเข้าสู่ระบบการประเมินผลตัวชี้วัดตามมาตรฐานการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (KRS) ตัวชี้วัดเรื่องการตรวจสอบทางการเงินและบัญชีของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ผ่านเว็บไซต์ <http://krs.psdg-obec.go.th> ภายใน ๒๐ วันนับจากวันสิ้นรอบ ๖ เดือน และภายใน ๓๐ วันนับจากวันสิ้นรอบ ๑๒ เดือน ซึ่งเกณฑ์การให้คะแนน จะพิจารณาให้คะแนนในแต่ละเรื่อง โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจะต้องดำเนินการได้อย่างถูกต้องครบถ้วน ในทุกข้อย่อยแต่ละเรื่องจึงจะผ่านเกณฑ์การประเมินผลฯ ในเรื่องนั้น (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒)

ทั้งนี้ ผลการประเมินจะถูกนำมาประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนของผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทุกแห่ง โดยแบ่งส่วนความรับผิดชอบ ๒ ส่วน ดังนี้


(๑) โรงเรียนประถมศึกษาที่เป็นหน่วยเบิก จำนวน ๙ แห่ง จะนำข้อมูลไปพิจารณารวมกับข้อมูลของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาในแต่ละเขตพื้นที่ ซึ่งการดำเนินงานจะอยู่ในความรับผิดชอบของผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

(๒) โรงเรียนมัธยมศึกษาที่เป็นหน่วยเบิก จำนวน ๑๒๔ แห่ง จะนำข้อมูลไปพิจารณารวมกับข้อมูลของสำนักงานเขตพื้นที่ศึกษามัธยมศึกษาในแต่ละเขตพื้นที่ ซึ่งการดำเนินงานจะอยู่ในความรับผิดชอบของผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ศึกษามัธยมศึกษา

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และแจ้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด และขอให้ผู้บริหารเอาใจใส่ดูแลเรื่องนี้เป็นกรณีพิเศษด้วย จักขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

ว่าที่ร้อยตรี



(ธนุ วงษ์จินดา)

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สำนักการคลังและสินทรัพย์

โทร. ๐ ๒๒๘๘ ๕๖๑๓, ๐ ๒๒๘๒ ๙๔๓๗

๐ ๒๒๘๘ ๕๖๐๙

โทรสาร ๐ ๒๒๘๘ ๕๖๑๕